



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จะแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตามลำดับที่อยู่ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เท่านั้นที่มีสิทธิขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชี ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างและจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก
๕. หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ได้ประกาศรับสมัครไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรรฐพล ภัยลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕)

.....

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๘-๓-๐๔-๓๑๑-๐๐๓ สังกัด กองคลัง

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือก					คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐)	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)			
๐๑	สิบเอกหาญณรงค์ แก้วมรกต	๘๓.๐๐	๗๘.๐๐	๘๘.๑๖	๒๔๙.๑๖	๘๓.๐๕	สอบได้ลำดับที่ ๑	

(นายณรรฐพล ภัยดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย